

**แนวทางการพิจารณารับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจะจัดฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๘ ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้การพิจารณารับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน จึงกำหนดแนวทางการพิจารณารับสมัครและคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น

๒. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงตามที่สำนักงาน ก.พ. เคยมีมติพิจารณารับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) พร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมจากหลักสูตรดังกล่าวภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)

๓. การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ

สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจากใบสมัคร เอกสารและหลักฐานการสมัครของผู้สมัครฯ ที่ส่วนราชการจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครฯ จึงขอให้ตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ผู้สมัครฯ จะต้องผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์วิธีการและขั้นตอนที่กำหนด โดยจัดลำดับความสำคัญในการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

๓.๑ ลำดับที่ ๑ กรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ผู้สมัครจะได้รับตรวจสอบว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับตำแหน่งประเภทอำนวยการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓) มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่เปิดฝึกอบรม (วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘)

๓.๒ ลำดับที่ ๒ กรณีเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าว แต่ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (ตำแหน่งระดับ ๑๑ เดิม)

๔. ข้าราชการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ของสำนักงาน ก.พ. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติทันที และในกรณีที่กรอกรายละเอียดในใบสมัครไม่ตรงตามความเป็นจริงสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณีต่อไป
